

Hội thảo trực tuyến: “Xây đắp tương lai tại Úc, khai mở cơ hội toàn cầu”

Phần 1 – Khai mạc & giới thiệu diễn giả khách mời

Chào mừng Quý khách đã đến với buổi tọa đàm trực tuyến, chủ đề “Xây đắp tương lai tại Úc, khai mở cơ hội toàn cầu”

Chúng tôi rất vui với sự góp mặt của quý khách trong buổi chiều ngày hôm nay và cảm ơn Quý khách đã dành thời gian và quan tâm đến chương trình

Tôi là Trang Nguyễn, đến từ HSBC, tôi rất vinh dự là người dẫn chương trình, đồng hành cùng Quý khách trong buổi tọa đàm ngày hôm nay.

Để mở đầu chương trình, tôi xin hân hạnh được giới thiệu các diễn giả có mặt ngày hôm nay:

Về phía đại diện Ngân hàng HSBC gồm có:

Cô Lê Hạnh Vy – Trưởng bộ phận chiến lược sản phẩm Quản lý tài sản của HSBC Việt Nam. Cô có 15 năm công tác tại HSBC VN ở vai trò Giám đốc Quan hệ khách hàng khối KH Doanh nghiệp và trưởng bộ phận tìm hiểu khách hàng và phòng chống rửa tiền. Xin mời cô Hạnh Vy gửi lời chào đến Quý khách tham dự chương trình.

<speaker 1> Xin kính chào Quý khách, tôi là Lê Hạnh Vy, rất vinh dự được tham dự buổi tọa đàm hôm nay và chia sẻ cho Quý khách về các thông tin liên quan đến khách hàng Premier của HSBC.

Xin cảm ơn chị Hạnh Vy

Một diễn giả tiếp theo từ HSBC là cô Võ Thị Tuấn Anh – Giám đốc Quan hệ khách hàng Cao cấp của HSBC Việt Nam. Cô Tuấn Anh

Với 14 năm kinh nghiệm làm việc tại HSBC Việt Nam, từ trợ lý Tổng Giám Đốc và đến nay là Giám Đốc quan hệ khách hàng HSBC Premier quản lý phân khúc khách hàng C-Suite, và các khách hàng Premier Quốc tế từ Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc, Hồng Kông.... Xin mời cô gửi lời chào đến Quý khách

<speaker 2> Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Xin chúc quý anh chị một buổi chiều thật tốt đẹp. Tuấn Anh hiện làm việc tại bộ phận Premier, ngân hàng HSBC Việt Nam. Hôm nay, rất là vui đến dự buổi toạ đàm qua Zoom này và hi vọng Quý vị có thể có được những thông tin rất hữu ích trong việc mở tài khoản tại trước ngoài, chuẩn bị cho hành trình trước khi đi định cư.

Xin cảm ơn chị Tuấn Anh.

Và để có một buổi toạ đàm thành công ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được hợp tác với đối tác là Công ty Cổ Phần Tư Vấn AIMS Việt Nam cùng sự hỗ trợ thông tin từ Sở Di trú Queensland. Tôi xin giới thiệu

Ông Phan Nhật Minh – Giám Đốc AIMS Việt Nam. Ông có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư quốc tế và 7 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư định cư. Với kiến thức chuyên môn, am hiểu thị trường và kinh nghiệm dày dặn, ông Minh cùng với tập đoàn AIMS chuyên đưa ra rất nhiều giải pháp đầu tư hiệu quả, để hỗ trợ khách hàng tại khu vực Đông Nam Á. Xin mời ông gửi lời chào đến quý khách tham dự chương trình.

<speaker 3> Vâng, xin chào. Tôi là Phan Nhật Minh, tôi là giám đốc của AIMS Việt Nam. Tôi rất hân hạnh chào đón các Quý khách đã tham dự buổi toạ đàm ngày hôm nay và chúng tôi cũng rất hân hạnh được cùng với ngân hàng HSBC Việt Nam, cũng như là ông Greg McKean, giám đốc của tiểu bang Queensland, giới thiệu tới Quý vị 1 buổi toạ đàm về các giải pháp đầu tư định cư tại Úc.

Xin cảm ơn ông Minh

Và khách mời cuối cùng đó chính là ông Greg McKean.

Ông Greg McKean – hiện đang là Giám đốc Sở di trú Queensland, trực thuộc Cơ quan xúc tiến Thương mại và Đầu tư Queensland. Ông phụ trách chương trình thu hút các doanh nhân và người lao động có tay nghề cao đến định cư tại Queensland thông qua các chương trình thị thực đề cử tiểu bang. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan tới thương mại và đầu tư cho cả tiểu bang và liên bang.

Tôi cũng xin giới thiệu cô Lê Nguyễn Hồng Ngọc – chuyên gia định cư AIMS Việt Nam sẽ là phiên dịch cho ông Greg McKean trong buổi toạ đàm hôm nay

<speaker 4> Trước tiên, xin gửi lời chào tới tất cả mọi người tham dự buổi Webinar ngày hôm nay, gửi lời cảm ơn đến AIMS cũng như là ngân hàng HSBC đã mời tôi tham dự buổi meeting ngày hôm nay và tôi rất mong chờ đến những phần sau để có thể chia sẻ với các quý nhà đầu tư, những người đã tham gia vào buổi họp ngày hôm nay về những dự án, về những khả năng đầu tư tương lai ở Queensland.

Xin cảm ơn ông Greg.

Xin cảm ơn tất cả các vị diễn giả đã gửi lời chào đến Quý khách hàng của chúng ta.

Chúng tôi tin tưởng rằng các diễn giả sẽ mang đến những thông tin rất thiết thực và hữu ích trong toạ đàm hôm nay.

Kính thưa Quý khách, trong những năm gần đây, xu hướng học tập, nhu cầu làm việc và định cư tại nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến.

Trong đó Úc được xem là một trong những quốc gia được quan tâm nhiều nhất - theo khảo sát gần đây của chúng tôi. Việc thấu hiểu những mối quan tâm của khách hàng, đã thôi thúc chúng tôi – HSBC Premier - kết nối với AIMS Việt Nam và sở di trú Queensland -để cùng tạo ra buổi hội thảo hôm nay với mong muốn sẽ mang lại thật nhiều thông tin hữu ích đến Quý khách trong định hướng giúp Quý khách nắm bắt vai trò và cũng như là khai mở cơ hội toàn cầu.

Và buổi toạ đàm hôm nay, là một trong những buổi toạ đàm hỗ trợ thông tin kết nối quốc tế của HSBC Premier về du học, định cư và đầu tư để giúp cho Quý khách có đầy đủ thông tin để hoạch định cho cuộc sống tương lai của gia đình.

Tôi xin phép điểm sơ qua nội dung của hội thảo trực tuyến chiều hôm nay như sau:

- 75 phút đầu tiên của chương trình chúng ta sẽ được chia sẻ về những thông tin cốt lõi về kế hoạch định cư cùng với giải pháp kinh doanh tại Úc từ đối tác AIMS Việt Nam và Sở di trú Queensland
- 45 phút tiếp theo là những thông tin hoạch định nền tảng tài chính vững chắc tại Úc để chuẩn bị tốt nhất cho việc xây dựng một cuộc sống mới tại Úc của Quý khách và gia đình.
- Đồng thời, chúng tôi cũng dành 35 phút cuối chương trình để giải đáp các câu hỏi mà Quý khách gửi đến ngày hôm nay.

Trong suốt buổi tọa đàm, quý khách có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào liên quan đến việc hoạch định định cư tại Úc thì vui lòng nhập câu hỏi vào phần “Q&A” để đặt câu hỏi trực tiếp đến các diễn giả.

Để có thể phản hồi nhanh những thắc mắc của quý khách, trong buổi tọa đàm hôm nay, phần Hỏi đáp về phát triển đầu tư tại Queensland sẽ được diễn ra ngay sau phần trình bày của ông Greg Mc Kean và chúng ta sẽ có 35 phút cuối chương trình để giải đáp tất cả thắc mắc còn lại về hình thức hỗ trợ đầu tư từ AIMS cũng như giải pháp tài chính từ HSBC.